

# BC PharmaCare

## Special Authority

PharmaCare chỉ đài thọ một số thuốc và khí cụ y khoa trong các hoàn cảnh y tế cụ thể. Chuyên viên y tế có thể xin Special Authority đài thọ cho quý vị. Họ nộp một mẫu yêu cầu cho PharmaCare cho thấy nhu cầu y tế của quý vị.

PharmaCare phải phê chuẩn lời yêu cầu trước khi quý vị mua thuốc hoặc khí cụ để được Special Authority đài thọ. PharmaCare không thể đài thọ ngược lại những gì đã mua trước đó.

Xem danh sách các loại thuốc và khí cụ thuộc Special Authority tại [www.gov.bc.ca/pharmacarespecialauthority](http://www.gov.bc.ca/pharmacarespecialauthority)

### Mức đài thọ của Special Authority

Nếu yêu cầu được chấp thuận, quý vị sẽ không phải trả tiền nếu chương trình của quý vị đài thọ 100% (thí dụ, Plan C, Plan W, Plan G). Nếu quý vị chỉ có chương trình bảo hiểm Fair PharmaCare, và quý vị chưa trả đủ mức khấu trừ trả trước hằng năm và mức tối đa của gia đình, quý vị có thể phải trả một số hoặc tất cả lệ phí cấp thuốc và tiền mua thuốc.

Đôi khi các hãng bảo hiểm tư cần có bằng chứng phê chuẩn của Special Authority mới bồi hoàn phí tổn thuốc men cho quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi tại số dưới đây để hỏi lấy bằng chứng.

Bảo hiểm có thể cho một thời gian giới hạn (chẳng hạn như 6 tháng) hoặc vô hạn định. Nếu được đài thọ trong một thời gian giới hạn, chuyên viên kê toa cho quý vị có thể xin phê chuẩn lại trước khi chấm dứt bảo hiểm.

### Một lần yêu cầu mất bao lâu để phê chuẩn

Một số yêu cầu được phê chuẩn ngay. Những trường hợp khác có thể mất 10 ngày hoặc lâu hơn. Bảo hiểm bắt đầu ngay khi lời yêu cầu được phê chuẩn và ghi vào hệ thống.

Quý vị có thể xem tình trạng yêu cầu Special Authority của mình tại [www.gov.bc.ca/healthgateway](http://www.gov.bc.ca/healthgateway)

Quý vị cũng có thể nhờ chuyên viên kê toa hoặc dược sĩ hỏi về tình trạng yêu cầu, hoặc gọi cho chúng tôi.

### Nếu lời yêu cầu của chuyên viên kê toa không được phê chuẩn

Không phải yêu cầu nào cũng được phê chuẩn. Lý do là vì quý vị không hội đủ các tiêu chuẩn hoặc vì PharmaCare cần thêm chi tiết từ chuyên viên kê toa. Hãy nói chuyện với chuyên viên kê toa về quyết định đó.

### Thắc Mắc?

Gọi cho chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 giờ sáng – 8 giờ tối và Thứ Bảy từ 8 giờ sáng – 4 giờ tối

- trong vùng Lower Mainland: 604 683-7151
- ở nơi khác trong B.C., miễn phí: 1 800 663-7100